

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวัฒน์ อังสนันท์	นายกเทศมนตรี	สุวัฒน์ อังสนันท์	
๒	นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	รองนายกเทศมนตรี	กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	
๓	นายชัยวัฒน์ ฉัตรชัยพลรัตน์	รองนายกเทศมนตรี	ชัยวัฒน์ ฉัตรชัยพลรัตน์	
๔	นายฤทธิรงค์ จันทรเปรม	เลขาธิการนายกเทศมนตรี	ฤทธิรงค์ จันทรเปรม	
๕	นายประसार พัฒมะณี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ประसार พัฒมะณี	
๖	นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา	ประธานสภาเทศบาล	พงษ์ธรรม ธรรมเสนา	
๗	นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	สุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์	
๘	นายเหรียญ หมื่นยุทธ	สมาชิกสภาเทศบาล	เหรียญ หมื่นยุทธ	
๙	นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	สมาชิกสภาเทศบาล	ทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต	
๑๐	นายคมสันต์ เจริญอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	คมสันต์ เจริญอินทร์	
๑๑	นายธวัชชัย รักไทย	สมาชิกสภาเทศบาล	ธวัชชัย รักไทย	
๑๒	นางจุไรรัตน์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล	จุไรรัตน์ ศรีอมร	
๑๓	นายปรีชา มาฆะเช็นต์	รองปลัดเทศบาล	ปรีชา มาฆะเช็นต์	
๑๔	นายวสันต์ บุญหล้า	รองปลัดเทศบาล	วสันต์ บุญหล้า	
๑๕	นายเพชร โปสาราช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เพชร โปสาราช	
๑๖	นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน	
๑๗	นางพวงพยอม สิ้นพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สิ้นพานิช	
๑๘	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๑๙	นายสุธีระ กุลนอก	ผอ.กองการศึกษา	สุธีระ กุลนอก	
๒๐	นายเกษม อางเวทย์	รอง ผอ.รร.พลประชานุกูล	เกษม อางเวทย์	
๒๑	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๒๒	นางเจิมจิต เพชรทอง	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เจิมจิต เพชรทอง	
๒๓	นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ	ชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	
๒๔	นายประสาน อเนกเวียง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประสาน อเนกเวียง	
๒๕	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	หน.ฝ่ายปกครอง	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	
๒๖	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ	รัตนา สิงห์วงศ์	
๒๗	นางกัลยา ภูมิมา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กัลยา ภูมิมา	
๒๘	นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	
๒๙	นางชนกสุดา ไชยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ชนกสุดา ไชยมาตย์	
๓๐	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๓๑	น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ฤทัยชนก พัฒมะณี	
๓๒	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	

๓๓	นายณัฐพงษ์	หิริโอดัปปะ	นิติกรชำนาญการ	ณัฐพงษ์	หิริโอดัปปะ
๓๔	นางสาวรัศมี	สำราญ	นิติกรชำนาญการ	รัศมี	สำราญ
๓๕	นายธวัชชัย	กุลวงษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	ธวัชชัย	กุลวงษ์
๓๖	นายพงศกร	รักไทย	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	พงศกร	รักไทย
๓๗	นายชูศักดิ์	พลกล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ชูศักดิ์	พลกล้า
๓๘	น.ส.ผ่องศรี	โสภา	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	ผ่องศรี	โสภา
๓๙	นายอิสรภาพ	ผาจันทร์	นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	อิสรภาพ	ผาจันทร์
๔๐	นางศุภลักษณ์	อันพิมพ์	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ	ศุภลักษณ์	อันพิมพ์

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคณิต เจตน์วิทยาชาญ	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๒	นายชัยวัฒน์ ฉัตรชัยพลรัตน์	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๓	นายปรีชา ทองทัศนีย์พร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๔	นายต่อพงษ์ บุญเทียน	รองประธานสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๕	พันจ่าอากาศเอกดุสิต ทะนาฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๖	สิบตรีธีรศักดิ์ จรรย์วัน	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๗	นายพีรพัฒน์ มณีพัฒนานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๘	นายสมพล ตั้งพัฒนากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๙	นายจำนงค์ ศรีโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๐	นายสมชัย คงเท	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๑	นายล้วน สุทธิจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๒	นายอดิศร ประจิตร	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๓	นายพงศ์พิชาญ กิตติกรธัญวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	-	ติดภารกิจ
๑๔	นายสุวิทย์ ตีมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	-	ติดภารกิจ
๑๕	นางปิยะดา กองจันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	-	ติดภารกิจ
๑๖	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	-	ติดภารกิจ
๑๗	นางอมรินทร์ ประสิทธิ์สาร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๘	นางมธุรส พงกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๙	นางเพ็ญศรี พรหมวิชานนท์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๐	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๑	น.ส.วนิดา คงแสง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๒	นายปรีดา เพียนอก	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๒๓	น.ส.วิริยา คิ้วไธสง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๔	นายสมพร ศรีบุพิมพ์	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๒๕	นายนพดล เนียมสา	นักสันทนการปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๖	พ.อ.ท.อำนาจ พิมพ์แหวน	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

- รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ เรื่อง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

นายสุวัฒน์ อังสนันท์
นายกเทศมนตรี

ในเรื่องกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเลื่อนไปในวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ เนื่องจากทางกองการศึกษายังไม่มาร่วมประชุมนะครับ

๓.๒ เรื่อง ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย

นายจิระศักดิ์ จำปามูล

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ งานสาธารณสุขปโภค

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ในช่วงสัปดาห์นี้ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนเจริญสุข ๓-๔ หลังวันที่ ๔ ม.ค. ๖๐ เก็บอุปกรณ์ต่างๆ และเตรียมงานวันเด็ก ใช้เดินที่ ๔๖ หลัง ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายชูศักดิ์ พลหล้า

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ งานไฟฟ้าเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

บริเวณจุดตรวจ ถนนมิตรภาพ และตามจุดตรวจ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

น.ส.ศุภทัยชนก พัฒมะณี

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ งานสวนสาธารณะกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รอบงานประจำสัปดาห์นี้ เก็บอุปกรณ์วันปีใหม่ ส่งคืนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ที่เยี่ยมมา หลังจากนั้นงานเฉพาะกิจ เข้าสวนผาแดง เก็บวัชพืช ทำความสะอาด ขอแจ้งเพื่อทราบคะ

นายยรรยงค์ ไทยทอง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สัปดาห์นี้ ออกพ่นหมอกควัน และ

ทน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ

มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์

ฝากเรื่องถนนถนนรามราชให้แก้ไขที่ระบายน้ำให้ด้วยนะครับ

นายกเทศมนตรี

จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของงานป้องกันฯ วันที่ ๔

ทน.ฝ่ายปกครอง

ม.ค. ๖๐ ตั้งจุดตรวจ ๗ วันอันตรายวันสุดท้าย ขอรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ ถึงวันที่ ๓ ม.ค ๖๐ ภาพรวมในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต ๔๒๖ ราย จังหวัดชลบุรี ๓๓ ราย จังหวัดอุดรธานี ๒๒ ราย จังหวัดสกลนคร ๑๘ ราย จังหวัดขอนแก่น ๗ ราย บาดเจ็บ ๓,๗๖๑ ราย จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ๓,๕๗๙ ครั้ง ที่อำเภอพลเกิดอุบัติเหตุ ๖ ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ เกิดจากการเมาแล้วขับ ในเขตอำเภอพล ก็เกิดเหตุเป็นรถยนต์วอลโว่ไฟไหม้ เหตุเกิดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ทัน ก่อนที่รถจะเกิดไฟลุกไหม้ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายสนามชัย ถ้ำกลาง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๖ ม.ค. ๖๐ แจกเบี้ยยังชีพ และเจ้าหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม ไม่ได้มาร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ขอแจ้งเพื่อทราบครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์

ฝากงานเทศกาลด้วยนะครับ ยังมีแม่ค้าเอาของมาจำหน่ายบริเวณถนนอยู่นะครับ รวมทั้ง

นายกเทศมนตรี

หอนาฬิกา เรื่องจอดรถบางคนเปิดไฟกระพริบลงไปซื้อของเป็นครึ่งชั่วโมง น่าจะมีการประสานงาน

๔/เพื่อให้ตำรวจ.....

เพื่อให้ตำรวจได้ไปถือคล้อเลยนะครับ

นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ เนื่องจากกองการศึกษา ติดประชุมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ผู้บริหารอยู่หน้าคะ ขอนำเรียนกิจกรรมงานวันเด็ก ได้ส่งหนังสือเชิญร่วมงานไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้วหน้าคะ มีการตอบรับมาแล้ว มีการมอบของขวัญ รถจักรยาน จะมีมาเรื่อยๆ ทางกองการศึกษา ได้รับเรื่องไว้แล้ว จะได้สรุปรายงานให้กับทางช่างว่าจะได้ใช้เดินที่ในการจัดนิทรรศการก็หลัง ขอแจ้งเพื่อทราบคะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาเทศบาล

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา เรียนท่านประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ประธานสภาฯ ความต้องการของชุมชน เรื่องตักบาตรปีใหม่ เรามีกิจกรรมในเรื่องของการอวยพร ให้กับพี่น้องที่มาร่วมตักบาตร ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาตักบาตร ช่วงที่มีการอวยพรจากผู้บริหาร จากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ท่านนายอำเภอพล เขาอยากให้มีการถ่ายทอดเสียงออกไปให้ชุมชนได้รับฟังด้วย เฉพาะช่วงการอวยพรเท่านั้นนะครับ ขอฝากกองวิชาการฯ ด้วยนะครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์ ขอฝากกองวิชาการฯ ปีนี้ก็ไม่เห็นเชิญแขกผู้ใหญ่ ไปพูดอวยพรก่อนวันปีใหม่เหมือนเช่นนายกเทศมนตรี หัวหน้าศาล ท่านนายอำเภอพล ท่านผู้กำกับฯ ไม่เห็นมีเลยนะครับ

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ทางกองวิชาการฯ ได้จัดเตรียมและทน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ ประสานกับทางกองการศึกษา เรื่องการเชิญแขกผู้ใหญ่ แต่ทางกองการศึกษาแจ้งว่าปีนี้คงจะงดไม่ทราบว่าเพราะอะไร ขอนำเรียนครับ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ เทศบาลเคลื่อนที่วันสุดท้าย ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้แจ้งมาว่า มีรถไม่พูน ตกเรียราด จุดนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว ถ้าเช็คดูเราก็จะทราบว่า รถคันไหนและจะได้ดำเนินการ อีกจุดหนึ่งคือสี่แยกไปรษณีย์ ถนนพลรัตน์ หล่นเรียราดเช่นเดียวกัน เรามีมาตรการลงโทษคนกลุ่มนี้อย่างไร ครั้งที่แล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ตักเตือนกัน ต่อไปเราควรมีมาตรการลงโทษ ฝากกองที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ กล้องเราก็มี เก็บภาพส่ง สภ.พล ด้วย ให้เขาปรับและอยากฝากให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ

เรื่องการจัดคอนเสิร์ตที่คลองถม เสียงดังมากจนถึงประชาชนในชุมชนละแวกนั้นไม่ได้นอน เมื่อคืนก็มีที่บ้านทับบา แต่ก็อยู่นอกเขต คงจะไปดำเนินการใดๆ ไม่ได้นะครับ แต่ที่อยู่ในเขตขอให้เขาลดเสียงลงหน่อยนะครับ พี่น้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจะได้ไม่เดือดร้อนรำคาญครับผม

นายสุวัฒน์ อังสนันท์ ขอฝากกองคลังเรื่องการใช้เสียงด้วยนะครับ
นายกเทศมนตรี

นายवलันต์ บุญหล้า เรียนท่านประธานฯ ประเด็นของคอนเสิร์ตได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ทั้งเรื่องของเสียงและเรื่องความไม่เหมาะสม อยากจะทราบนโยบายที่ชัดเจนว่าจะให้ประกาศห้ามจัดคอนเสิร์ตเลยหรือไม่ เพราะว่าจะได้ใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการที่จะห้ามจนกว่าที่จะหมด ในส่วนของการไว้อาลัยนะครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์ ให้ขอความร่วมมือและให้ชะลอไว้ก่อน ยังไม่อนุญาตจนกว่าจะครบการไว้อาลัย ร้อย
นายกเทศมนตรี วันก่อนนะครับ

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับรถบรรทุกดินทำตกเรียราด ทน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ทราบว่า มีหลักฐานไหมครับ ถ้ามีหลักฐาน ขอให้ส่งมาที่กองวิชาการฯ เราจะดำเนินการต่อไปให้ นะครับ

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตต่อเนื่องจากรถบรรทุก
ผอ.กองช่าง ในส่วนของกองช่าง ก็พยายามดูตามอำนาจหน้าที่ ที่ดูเรื่องวัสดุตกหล่นบนถนน ดูตาม พ.ร.บ. ทาง
หลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะพูดถึงการก่อสร้างรูก้ำ และการระบายน้ำสู่ถนนทางสาธารณะ เรื่องที่เรา
เคยประกาศใช้ ห้ามใช้ยานพาหนะที่รถน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งเราได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว และทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำนวน ๑๐
ราย อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลฯ ในเรื่องของการขอความร่วมมือ เราจะพูดถึงการขนวัสดุและการทำ
วัสดุตกหล่นด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของอำนาจการจับกุมหรือว่าในการยึดรถ ในการปรับจริงๆ นั้น จะ
ปรากฏใน พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็
คือตามมาตรา ๑๓ เขาจะพูดถึงเรื่องของการใช้รถบรรทุก ซึ่งบรรทุกสิ่งของกรวด หิน ดินเลน
ทราย สิ่งปฏิกูล คือต้องจัดให้อยู่ในสภาพที่ป้องกันให้สิ่งเหล่านี้ตกหล่น ถ้ามีกรณีเกิดขึ้นเขาให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจร มีอำนาจสั่งให้รถไป
ยังสถานที่ สถานีตำรวจ ที่ทำการขนส่ง หรือที่ทำการองค์การส่วนท้องถิ่น จนกว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองมาชำระค่าปรับ ขอนำเรียนครับ

นายยรรยงค์ ไทยทอง ขออนุญาตครับ เนื่องจากเคยร่วมงานกับงานเทศกิจ เรื่องการติดตามรถบรรทุกปูน
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ จะทำในเรื่องการเก็บกวาดถนน เรื่องการติดตามรถที่ทำปูนตกหล่นใส่ถนน เคยมี
การตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายครั้ง ปรากฏว่าเห็นสภาพรถ เห็นสิบล้อ แต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็น
ทะเบียนรถสักครั้งเลยนะครับ เรื่องของการที่จะดำเนินการทางกฎหมาย ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะ
เห็นทะเบียนรถได้ คือได้พยายามที่จะดำเนินการอยู่ครับ ผมได้พูดคุยกับงานเทศกิจว่าถ้าเป็นกรณีวัน
เสาร์-อาทิตย์ ให้ทางงานป้องกันฯ แจ้งเพื่อจะได้ดูว่ารถคันนี้ยังอยู่ในเขตเทศบาลฯหรือเปล่า จะได้ไป
แจ้งความ ปัญหาคือไม่สามารถที่จะเห็นทะเบียนรถได้ ขอนำเรียนที่ประชุมทราบครับ

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง เรื่องทะเบียนรถเป็นปัญหาเหมือนกัน ถ้าเห็นทะเบียนรถสามารถ ร้องทุกข์ ดำเนินการได้
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ ทันที ถ้าปล่อยไว้นานอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งครับ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนที่อยู่จุดแยกไปรษณีย์ ผมว่าน่าจะอยู่คันแรกที่ติดไฟแดง ตรงนั้น
ประธานสภาฯ น่าจะสามารถเช็คดูได้ เพราะวากล้องวงจรปิดหันมาทางนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับ เพราะตรงนั้น
เป็นแยกไฟแดงด้วย ไม่น่าจะขับได้เร็วขนาดนั้น ผมว่าน่าจะลองตรวจเช็คดูนะครับ

นายสุธีระ กุลนอก เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กิจกรรมวันเด็กจะมีขึ้นในวันที่ ผอ.
กองการศึกษา ๑๔ ม.ค. ๖๐ กิจกรรมในเบื้องต้น จะมีกิจกรรมบนเวทีกลาง และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ของ
สถานศึกษาที่ร่วมออกจัดนิทรรศการ เติ้นท์อาหารเครื่องดื่มนะครับ กิจกรรมเวทีกลางเป็นการแสดง
ของแต่ละโรงเรียน เป็นการแสดงเพลงประกอบพระราชนิพนธ์นะครับ ส่วนของขวัญ ของรางวัล จะ
ออกขอรับบริจาคในวันพุธหน้าครับ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก ซึ่งการใช้จ่าย
งบประมาณในตอนนี้ มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดงานและว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
ออกมาใหม่มีผลบังคับใช้ บางสิ่งไม่สามารถเบิกได้ จะเบิกได้อย่างเช่น ค่าสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
อุปกรณ์ ส่วนของรางวัล อย่างเช่นรถจักรยาน ไม่สามารถที่จะซื้อแจกเด็กๆ ได้เลยครับ สำหรับ
อาหารที่จะแจกเด็ก ที่ผ่านมารวมอบให้กับทางชุมชน ชุมชนละ ๖,๐๐๐ บาท แต่เป็นการมอบ
ภายหลังจัดงาน เนื่องจากไม่สามารถยืมเงินได้ ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับ ตอนนี้อย่างไม่ได้คุยกับทาง
ชุมชนว่าจะรับทำอาหารหรือไม่ครับ

- นายสุวัฒน์ อังสนันท์
นายกเทศมนตรี
นายสุธีระ กุลนอก
ผอ.กองการศึกษา
- ผมอยากให้ทางชุมชนมีส่วนร่วม ได้คิดเพื่อไว้ใหม่ ถ้าชุมชนไม่มีเงิน ถ้าทำเสร็จหลังเที่ยง
นำมาเบิกเงินได้ไหมครับ
- กระบวนการในการวางเงินเบิกจ่ายเขาให้ขอบเขตไว้ ภายใน ๗ วัน ก็ต้องทำตามระเบียบ
เราจะโดนหน่วยงานตรวจสอบ ทักท้วง ผมว่าต้องอธิบายกันให้เข้าใจก่อนนนะครับ ถ้าชุมชนไม่
สามารถที่จะทำได้ ไม่สะดวก เราต้องไปหาร้านค้าที่เขาคิดว่าทำได้น่ะครับ
- นายสุวัฒน์ อังสนันท์
นายกเทศมนตรี
นายสุธีระ กุลนอก
ผอ.กองการศึกษา
- ปีที่แล้วให้เขาสำรองเงินก่อน มีปัญหาอะไรไหมครับ
- มีปัญหาที่ตำแหน่งชุมชนหนองแวง ๑ บอกว่าไม่มีเงินสำรองจ่ายให้น่ะครับ พอทำ
ไปแล้วเขาเอาชื่อคนที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย มาแสดงน่ะครับ ซึ่งเราจ่ายเป็นเช็คเงิน ก็ไม่
สามารถรับบัตรได้ ต้องไปปิดบัญชีน่ะครับ
- นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต
สมาชิกสภาฯ
- ขออนุญาตท่านประธานฯ ครับ เมื่อปีที่แล้วมีอยู่ ๒ ชุมชนที่ไม่ทำเลยน่ะครับ ถ้าจะให้เขา
สำรองเงินก่อน ซึ่งมันเป็นกิจกรรมตั้งแต่ไหนมาแล้วน่ะครับ ขอฝากไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
น่ะครับ ได้พิจารณาด้วยครับ ถ้า สตง. ว่าไม่ได้ เราก็ต้องอธิบายว่าเงินไม่ใช่ของ สตง. เป็นเงินภาษี
ของราษฎร ถ้า สตง. มาผมจะขอไปคุยด้วยน่ะครับ เพราะนโยบายนี้ทำเพื่อเด็ก ไม่ใช่ส่วนตัว ขอ
ฝากผู้บริหาร ไม่ใช่เขาพูดแบบนี้ก็ต้องเอาแบบนี้ เพราะว่า สตง. ฟังเกิดไม่ก็ปี แต่ก่อนก็ไม่มี สตง.น่ะ
ครับ ไม่ใช่จะทำอะไรก็ต้องออกก่อน ขอฝากผู้บริหารว่าชาวชุมชนทำไม่ได้กำไรน่ะครับ ขอเรียน
ด้วยใจจริง ขอบคุณครับ
- นางพวงพยอม สีนพานิช
ผอ.กองคลัง
- เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ คือเป็นนโยบายของเทศบาลฯ เอง ที่
ให้ชุมชนเป็นคนดำเนินการ แต่ตามระเบียบฯ แล้ว การจัดซื้อจัดจ้าง เราจะจ้างคนที่เขาพร้อม น่ะคะ
ต้องดูเหตุและผล ขอนำเรียนคะ
- นายสุธีระ กุลนอก
ผอ.กองการศึกษา
- จะเชิญชวนให้คนมาทำโรงงานด้วย แต่ระเบียบฯ มีก็ต้องทำตามระเบียบฯ น่ะครับ เข้าใจ
ว่าทำให้เด็กได้อยู่ ได้กิน มีของเล่นดีๆ จากผู้ใหญ่ฯน่ะครับ แต่เขาก็มีขอบเขตให้เราได้ดำเนินงาน
ก็เห็นใจน่ะครับ
- นายสุวัฒน์ อังสนันท์
นายกเทศมนตรี
- ให้ติดต่อไปยังแม่ค้าประมาณ ๑๐ ราย กำหนดชำระเงินภายใน ๑ สัปดาห์น่ะครับ
- นายสุธีระ กุลนอก
ผอ.กองการศึกษา
- ผมจะถามทางชุมชนดูก่อน ทางชุมชนพร้อมไหมกับหลักเกณฑ์ แบบนี้น่ะครับ ถ้าทางชุมชน
ไม่พร้อมก็มาให้แม่ค้าที่เขายินดีเข้าร่วมกิจกรรมน่ะครับ
- นายสุวัฒน์ อังสนันท์
นายกเทศมนตรี
- กำหนดการมีอะไรบ้างครับ
- นายสุธีระ กุลนอก
ผอ.กองการศึกษา
- กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าแถวพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเวทีกลาง จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๑๐ น.
- รับรายงานตัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดฯ เพื่อรับ
มอบรถจักรยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ภาวะโลกร้อน และร่วมกันถวายความอาลัย
พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

- รับประทานอาหารที่ผู้ที่จะเข้ารับเกียรติบัตรที่ร่วมจัดนิทรรศการและให้การสนับสนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เวลา ๐๘.๓๐ น. - แยกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เต็นท์รับรองหน้าเวทีกลาง

เวลา ๐๘.๔๕ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน

- ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีอ่านสาร ฯฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เสร็จแล้วประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน
- ผู้ร่วมงานร่วมกันยืนสงบนิ่ง ๙๙ วินาที โดยพร้อมเพรียงกัน
- ประธานในพิธีรับมอบรถจักรยาน และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน ที่ร่วมจัดนิทรรศการ/หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนฯ
- มอบรถจักรยานให้นักเรียนและเยาวชน ในเขตอำเภอพล

เวลา ๐๙.๔๐ น.

- ประธานในพิธีตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ และผู้ให้การสนับสนุน พร้อมมอบเกียรติบัตรและถ่ายรูปพร้อมกัน

เวลา ๑๐.๐๐ น.

- การแสดงบนเวทีกลาง (ของนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนของรัฐและเอกชนในอำเภอพล) บังคับใช้เพลงพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมกับถวายความอาลัย

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปิดงาน

สำหรับอาหารจะให้แจกหลังจากพิธีเปิดเสร็จแล้ว กิจกรรมทุกกิจกรรมให้เริ่มดำเนินการ หลังจากพิธีเปิดบนเวทีกลางเสร็จแล้วนะครับ เวทีกลางจะเป็นเต็นท์โดม ให้เด็กนั่งเก้าอี้ ส่วนเต็นท์กิจกรรมรอบนอก จะเป็นเต็นท์จากเทศบาลฯ และจากทางชุมชนที่ได้เยี่ยมและเช่าในบางส่วนนะครับ

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา ขออนุญาตเสริมในเรื่องของการตั้งโรงงาน อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากมีประธานสภา ผู้ใหญ่ใจดีเยอะ โดยเฉพาะชุมชนตลาดเก่า เขามีศักยภาพค่อนข้างเยอะ จริงๆ แล้วเด็กที่มาร่วมงานเป็นเด็กทั้งอำเภอพล ขอฝากถ้ามีการประชาสัมพันธ์ในปีหน้าเริ่มหาผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใหญ่ใจดี มาร่วมทำโรงงานกับเด็กๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ


นายสุวัฒน์ อังสนันท์ ขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ตรวจสอบเงินเดือนของลูกน้องด้วย เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีโครงการที่จะพาชุมชนไปสักการะพระบรมศพ อยากจะโอนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับ

นายวสันต์ บุญหล้า เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอทราบนโยบาย การออกกำลังกายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในวันพุทธนี้ ผู้นำการออกกำลังกาย ขอเป็นคุณอุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์ เช่นเคยนะครับ และวิ่งรอบสนาม ๒ รอบ เหมือนเดิมนะครับ

นายทรงทรัพย์ เลิศพลสถิต เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องเสียง สัปดาห์ที่แล้วมีหมอลำมาล้อมผ้า ทางชุมชนพลประชาพัฒนา บอกว่านอนไม่ได้เลยนะครับ เปิดเสียงดังมาก เมื่อคืนก็เหมือนกันทราบว่าอยู่ที่บ้านทับบานะครับ เปิดเสียงดังมากเลยนะครับ สัปดาห์นี้วัดสระจันทร์ฯ จะมีบุญพระธาตุ แต่อีกวัดหนึ่งลือไว้แล้วว่า วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๐ ถึง ๑ ก.พ. ๖๐ มีหมอลำทั้ง ๓ วันเลยนะครับ ส่วนงานจิวเขาก็ยกเลิกหมดนะครับ

นายสุวัฒน์ อังสนันท์ ท่านใดมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ก็ขอให้ทุกคนได้ไปทำงาน ให้มีความสุข ในการ
นายกเทศมนตรี ทำงาน มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนานะครับ ขอขอบคุณครับ
ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกัญฐมณี เอี่ยมศรี)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางชนกสุตา ไชยมาตย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
(นางเจิมจิต เพชรทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเพชร โปสาราช)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ประธานที่ประชุม
(นายสุวัฒน์ อังสนันท์)
นายกเทศมนตรี